

ผอ.สนผ. ชี้แจงว่า การยกร่างแผนนี้ สนผ.ไม่ได้เป็นผู้ยกร่างเอง แต่จะมีผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเข้าร่วมด้วยทุกครั้ง โดยบริษัท ทริส ได้เป็นผู้ดำเนินการ ฉะนั้นแผนยุทธศาสตร์ของ กปส. ได้นำเสนอ อปส. และ รปส. ได้พิจารณาและได้ให้แนวความคิดมาปรับอีกครั้งหนึ่ง จึงได้ออกมาเป็นร่างแผนส่วนที่นำเสนอนี้ ในการจัดทำแผนงบประมาณปี ๒๕๔๘ จะต้องจัดทำเป็นเชิงยุทธศาสตร์ ดังนั้นจะต้องนำเอายุทธศาสตร์มาจัดในการทำแผนงานโครงการเพื่อรองรับงบประมาณ เมื่อได้มาแล้ว สนผ.ได้เชิญหน่วยงานต่าง ๆ มาร่วมกันพิจารณาปรับอีกครั้งหนึ่ง

ท.กพร. ชี้แจงเพิ่มเติมว่า แผนยุทธศาสตร์จะต้องมีการปรับอีกครั้ง เมื่อมีรัฐบาลใหม่ เพราะรัฐบาลใหม่อาจจะมึนโยบายอะไรเพิ่มเติม ส่วนนี้จะนำกลับมาทบทวนใหม่ และต่อไปจะต้องจัดทำแผนบริหารราชการแผ่นดิน ซึ่งรัฐบาลใหม่จะจัดทำขึ้นมาแล้วเสนอเข้าสภาฯ และทุกส่วนราชการต้องดำเนินการ ในเรื่องของโครงการ ทาง สนผ.ได้จัดแบ่งออกเป็น ๓ กลุ่ม ที่จะทำโครงการที่หน่วยงานต่าง ๆ ส่งมา เพื่อให้ลงตามกรอบยุทธศาสตร์ในแต่ละด้าน ขณะนี้ยุทธศาสตร์หลัก ๆ มี ๓ ด้าน คือ ด้านนโยบายและแผน (Content Provider) ด้านการบริหารสื่อ (Service Provider) และด้านการบริหารจัดการ ขณะนี้ สนผ.กำลังนำโครงการที่สำนัก/กองส่งมา เพื่อจัดสรรเข้าใน ๓ ยุทธศาสตร์นี้ให้ได้ แล้วอาจจะมีการตัดทอน เพราะงบประมาณมีจำนวนจำกัด

ผอ.สปต. แจงว่า ตามที่ประธานได้กล่าวตอนต้นว่า แผนนี้ได้รับการพิจารณาเห็นชอบแล้วหรือยัง คิดว่าน่าจะให้ผู้บริหารทุกท่านได้พิจารณาตรวจสอบอีกครั้ง แล้วแจ้งให้ สนผ.ทราบว่าอะไรที่ยังไม่ครบถ้วน แต่ในรายละเอียดต่าง ๆ เช่นหน่วยงานรับผิดชอบผลผลิต ผลลัพธ์ ตลอดจนแผนงานโครงการที่กำลังจะใส่ในลำดับต่อไปจะต้องมาพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง และหน่วยงานที่รับผิดชอบจะต้องเป็นสำนัก/กองเท่านั้น ไม่ใช่ส่วนงานในสังกัด การดำเนินการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนและประชาคมโลกในยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายสำคัญของรัฐบาลจะต้องมี สปต.ด้วย

ประธานฯ ขอมอบหมายให้ผู้บริหารทุกท่านช่วยนำแผนยุทธศาสตร์ไปพิจารณาแล้วประสานกับ ผอ.สนผ. ในเรื่องของการปรับเปลี่ยน ถ้ามีความเห็นซ้ำซ้อนหรือแก้ไขที่รับมากลั่นกรองเข้าที่ประชุมเพื่อขอมติต่อไป

ผชช. (นางภวานาฯ) แจงว่า ได้เคยนำเสนอให้มีการกลั่นกรองงบประมาณที่ขอไปเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ส่วนมากงบประมาณที่เสนอก็คือสอดคล้องอยู่แล้ว โดยอ้างยุทธศาสตร์ที่มาทำกิจกรรม คิดว่า เรื่องยุทธศาสตร์จะมีก็ยุทธศาสตร์ ผู้บริหารระดับสูงควรจะกำหนดให้น้ำหนักของแต่ละยุทธศาสตร์ต่างกัน ฉะนั้นปล่อยให้สำนัก/กองไปดำเนินการเองก็จะตัดสินใจในเชิงความคิดเห็นของสำนัก/กอง แต่ไม่ใช่เป็นความคิดเห็นของผู้บริหาร ในการประชุมควรจัดประชุมในเรื่องการจัดสรรงบประมาณตามยุทธศาสตร์ โดย อปส.เป็นผู้กำหนดหรือให้ความเห็นชอบ ซึ่งทุก ๆ

/ท่านมีโอกาส....

ท่านมีโอกาสนำเสนองบประมาณว่ามีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์อย่างไร และยุทธศาสตร์ในแต่ละยุทธศาสตร์นั้น กปส.ให้น้ำหนักแค่ไหน เพราะมีข้อจำกัดในเรื่องงบประมาณและบุคลากร ฉะนั้นการจัดสรรบุคลากรและงบประมาณก็จะให้ตามสิ่งที่เห็นว่าสำคัญที่สุด และเร่งด่วนที่สุดที่ควรจะทำ

ประธานฯ แจ้งว่า วาระนี้น่าจะเป็นวาระประจำวาระหนึ่งในการประชุมผู้บริหาร ที่มีการนำเสนอเรื่องนี้จนกระทั่งมีความสอดคล้องกัน ทั้งแผนเงิน คน และแผนงาน ประเด็นเรื่องยุทธศาสตร์ก็จะเป็นประเด็นหลัก แต่ว่าในเรื่องของความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ต่อทรัพยากรหรือปัจจัยต่าง ๆ ของกรม ที่จะต้องช่วยกันสนับสนุนพัฒนาองค์กรและบุคลากรมีในเรื่องโครงการต่าง ๆ เห็นด้วยในการใช้งบประมาณต่าง ๆ ที่ได้รับมาแล้วนำเข้าไปประชุมผู้บริหารพิจารณาถ่วงถ่วงพิจารณาน้ำหนักและกระจายน้ำหนักในยุทธศาสตร์ใดก็เห็นด้วย ผชช. (นางภาวนา) ควรจะเป็นผู้รับผิดชอบจะได้หรือไม่ เพื่อที่จะได้ให้มีการประสานยุทธศาสตร์กับปัจจัยทรัพยากรของ กปส.

ผอ.สพช.๕ ให้ข้อสังเกตว่า แผนยุทธศาสตร์เมื่อเดือนที่แล้วได้นำเสนอที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบ เพียงแต่มีบางประเด็นที่ให้ สนผ. และ กพร. นำกลับไปปรับเปลี่ยน นี่คือประเด็นที่ ๑ ได้ปรับแล้ว ประเด็นที่ ๒ ได้วางกลยุทธ์กันเรียบร้อยแล้ว หมายถึงตัวกิจกรรมที่กำหนดแล้ว ตัวผลผลิต ผลลัพธ์กำหนดแล้ว มีเฉพาะประเด็นบางเรื่องที่เป็นเรื่องของงานดำเนินการเท่านั้นที่ยังไม่ได้แจ้งว่ามีแผนงาน โครงการอะไร คงให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรับไปดำเนินการ แต่ในส่วนโครงการแผนงานที่ สพช. และหน่วยงานต่าง ๆ ได้จัดส่งให้ สนผ. และ กพร. แล้วควรเร่งรัด เพราะหน่วยงานต่าง ๆ พร้อมทั้งจะดำเนินการ จึงขอเรียนว่าคงจะต้องให้ความเห็นชอบ เพื่อจะได้นำกลับไปดำเนินการ แต่ถ้าหากจะมีการเพิ่มเติมปรับปรุงผู้บริหารควรแจ้งให้ สนผ. หรือ กพร.ทราบต่อไป

ประธานฯ แจ้งว่า แผนงานโครงการจะต้องใส่ตัวเงินด้วย จะเน้นน้ำหนักหรือกลยุทธ์ใดจะปรับเปลี่ยนอย่างไร ขอมอบให้ ผชช. (นางภาวนา) สนผ. และ กพร. ได้พิจารณานำเสนอเพื่อขอความเห็นและมติ ซึ่งจะต้องประสานรายละเอียดให้ดี เพื่อที่จะได้เป็นแนวทางในการดำเนินการต่อไป

ผอ.สนผ. แจ้งว่า แผนยุทธศาสตร์ได้จัดทำเกือบเสร็จสิ้นแล้ว เหลือเพียงส่วนเดียวคือการนำรายละเอียดของแผนงานโครงการใส่เข้าไป ซึ่งได้เรียนไว้ในเบื้องต้นแล้วว่า เนื่องจากงบประมาณจำนวน ๑๐๖.๒๕ ล้านบาท แต่ละหน่วยงานต่าง ๆ เสนอแผนงานโครงการมาเมื่อ สนผ. รวบรวมแล้วเกินเมื่อเกินก็ได้จัดกลุ่มตามยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ว่าแผนงานโครงการซ้ำซ้อนกัน สนผ. จะพิจารณาประเด็นเรื่องข้อมูล เพื่อที่จะได้จัดงบประมาณให้ลงตัว

ท.กพร. แจ้งว่า ขณะนี้เรื่องของเวลาเป็นเรื่องจำกัด และขอเรียนว่า แผนนี้จะต้องส่งให้สำนักงบประมาณภายในวันศุกร์นี้ (๒๙ ต.ค.๕๗) เพราะหน่วยงานต่าง ๆ ยังไม่มีงบประมาณไปดำเนินการ ประธานฯ แจ้งว่า ให้ดำเนินการในส่วนของแผนงานโครงการที่สำคัญไปก่อน และให้

/ผอ.สนผ.....

ผอ.สนผ., ผชช. (นางภวานา) และ ท.กพร. ช่วยกันพิจารณา เพื่อที่จะส่งไปให้สำนักงบประมาณ และต่อไปให้พิจารณาปรับเปลี่ยนงบประมาณกันทีหลัง เนื่องจากว่าขณะนี้ล่าช้าไม่ยากให้ระบบ เดิมติดขัด ขอให้ดำเนินการไปก่อนเพียงแต่ปรับ เพื่อปีต่อไปจะได้ดำเนินการคล่องตัวมากขึ้น

อกค. แจ้งว่า เรื่องต้นทุนเนื่องจากเป็นเรื่องใหม่ กคส. คงจะต้องขอเสนอในโครงการที่ จะต้องจ้างนักวิชาการมาช่วยดำเนินการเกี่ยวกับต้นทุนการผลิต ต้นทุนต่อหน่วย จ้างนักวิชาการจาก จุฬาฯ มาช่วย เนื่องจากเป็นเรื่องใหม่ เพราะวาระระบบ GFMIS ซึ่งมีระบบต้นทุน แต่เป็นระบบต้นทุนที่ เกี่ยวกับกิจกรรมหลัก ๆ แต่กิจกรรมย่อยลงไประบบจะไม่กระจายออกมา ดังนั้นจึงต้องมีผู้เชี่ยวชาญ มาช่วยดำเนินการส่วนนี้ ซึ่งก็ควรจะทำโครงการไปขออนุมัติจัดจ้างดำเนินการต่อไป

มติที่ประชุม ๑. มอบให้ กพร. ไปเสนอรอบการจัดทำข้อตกลง (MOU) ของ ข้าราชการระดับ ๘-๙ และพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำตัวชี้วัด และสรุปนำเสนอผลการประเมินในรอบปีที่ผ่านมา

๒. มอบให้ กพร. และ กกจ. ตรวจสอบ MOU ของสำนัก/กอง

๓. มอบให้ กพร. สรุปขั้นตอนการเตรียมการจัดทำคำรับรองปฏิบัติ ราชการ และประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๔๘ โดยจัดทำเป็น CD ประมาณ ๑๐ นาที แจกผู้บริหาร และนำเสนอการประชุมผู้บริหารครั้งต่อไป

๔. เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายตามที่ ท.กพร. เสนอและ ให้นำเสนอ อปส. พิจารณาต่อไป ทั้งนี้โดยให้ที่ปรึกษาด้านการบริหารงานบุคคลเป็นผู้กำกับดูแล

๕. ให้ สนผ. รับไปจัดทำแผนยุทธศาสตร์ให้สมบูรณ์ และจัดทำเป็น คู่มือในการประชุมผู้บริหารทุกครั้ง โดยมอบให้ ผชช.(นายภวานา) สนผ. และ กพร. ไปพิจารณา และเห็นชอบให้ดำเนินการในส่วนแผนงานโครงการที่สำคัญไปก่อน

๖. เห็นชอบให้ กคส. จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำต้นต่อหน่วยตามภารกิจ/ผลผลิตของ กปส.

๓.๓ คณะกรรมการพิชญาญุบเลิกตำแหน่งอันเนื่องมาจาก การเกษียณอายุราชการ

อกจ. เสนอว่า กกจ. ได้เสนอ อปส. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา ยุบเลิกตำแหน่งอันเนื่องมาจากการเกษียณอายุราชการ เนื่องจาก ครม. มีมติเห็นชอบข้อเสนอของ คณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ (คปร.) เรื่อง ยุทธศาสตร์การปรับขนาด กำลังคนภาครัฐ และให้ส่วนราชการถือปฏิบัติ โดยยุบเลิกตำแหน่งเท่ากับจำนวนตำแหน่งที่ผู้ครอง ตำแหน่งจะเกษียณอายุในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๗ มีความเหมาะสมรอบคอบ และเกิดประโยชน์ ต่อการบริหารงานของ กปส. จึงเสนอ อปส. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา ยุบเลิกตำแหน่งอันเนื่อง มาจากการเกษียณอายุ ซึ่งคณะกรรมการชุดนี้มีหน้าที่ความรับผิดชอบร่วมอยู่ ๒ ประการ คือ ๑. พิจารณา /ยุบเลิกตำแหน่ง

ยุบเลิกตำแหน่งทดแทนตำแหน่งที่เกษียณข้าราชการในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ๒. พิจารณาคัดเลือกตำแหน่งที่ กปส. จะคงไว้ร้อยละ ๒๐ จากจำนวนที่ยุบเลิกในปีนี้ พร้อมเหตุผลความจำเป็นและข้อมูลสนับสนุนเพื่อเป็นแนวทางการชี้แจงต่อ คปร.ต่อไป เสนอ อปส. แจ้งว่า เห็นควรนำเข้าที่ประชุมผู้บริหารให้ความเห็นชอบรายชื่อคณะกรรมการพิจารณาในเรื่องนี้ (รายละเอียดตั้งเอกสารประกอบวาระการประชุมที่แนบ)

ประธานฯ แจ้งว่า ขอให้แต่งตั้ง ผอ.สนช. เป็นรองประธานกรรมการไปก่อน จนกว่าจะมีการแต่งตั้ง รปส.

มติที่ประชุม ที่ประชุมเห็นชอบให้ ผอ.สนช. ทำหน้าที่เป็นรองประธานกรรมการไปก่อนจนกว่าตำแหน่ง รปส. จะได้รับการแต่งตั้ง

**๓.๔ การแต่งตั้งคณะกรรมการคัดสรรกลั่นกรองเพื่อเสนอย้ายสับเปลี่ยน
หมุนเวียนผู้บริหารระดับกลางที่ปฏิบัติหน้าที่ครบวาระ ณ วันที่ ๑
ตุลาคม ๒๕๕๗**

อกจ. เสนอว่า ได้เสนอคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดสรรกลั่นกรองเพื่อเสนอย้ายสับเปลี่ยนหมุนเวียนผู้บริหารระดับกลางที่ปฏิบัติหน้าที่ครบวาระ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ เดิมได้นำเสนอไป แต่ รปส. (นายปราโมชฯ) ยังไม่ได้ลงนามในคำสั่ง และสั่งการให้นำเสนอ อปส. คนใหม่ และ กกจ. ได้นำเสนอหนังสือด่วนที่สุดขอให้พิจารณา เนื่องจาก ครม.มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ ได้แต่งตั้ง รปส. (นายดุขฎิฯ) ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ และ รปส. (นายปราโมชฯ) ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการ ประกอบกับ รปส. (นายสมศักดิ์ฯ) ได้เกษียณอายุราชการ ดังนั้นเพื่อการย้ายสับเปลี่ยนหมุนเวียนของผู้บริหารระดับกลางของ กปส. ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล โปร่งใส เป็นธรรม สอดคล้องกับเจตนารมณ์ที่ ก.พ. และ กปส. กำหนดไว้ จึงเสนอคณะกรรมการชุดใหม่ ซึ่งยังไม่มีตำแหน่ง รปส. โดยครั้งที่แล้วตำแหน่ง รปส. ปฏิบัติหน้าที่อยู่ให้ ผอ.สวท.เป็นประธานกรรมการแทน นอกนั้นยังคงเป็นท่านเดิมทั้งหมด เพียงแต่คณะกรรมการชุดนี้คัดสรรกลั่นกรองเบื้องต้นเท่านั้น เพื่อนำเสนอ อปส. สั่งการว่าผู้ใดเหมาะสมที่จะไปดำรงตำแหน่งตรงไหนคือประเด็นของการนำเสนอให้ที่ประชุมผู้บริหารพิจารณาให้ความเห็นชอบรายชื่อ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

(รายละเอียดตั้งเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ได้แจกต่อที่ประชุมด้วยแล้ว)

ประธานฯ แจ้งว่า องค์ประกอบครบถ้วนหรือยังที่จะไปพิจารณาเรื่องเกี่ยวกับการโยกย้ายและกลั่นกรองให้เป็นธรรม และมีประสิทธิภาพในการหมุนเวียนและเป็นประโยชน์ต่อ กปส. ขอฟังความคิดเห็นของที่ประชุมว่าองค์ประกอบคณะกรรมการควรเป็นรูปใด ที่เป็นธรรมและโปร่งใส

ผอ.สวท. ชี้แจงว่า จากประสบการณ์ครั้งที่แล้ว ได้ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง มีทั้งหมด ๘ คน มีผู้ช่วยเลขานุการอีก ๓ คน โดยทั้ง ๘ คนได้พิจารณาการสับเปลี่ยนโยกย้ายจำนวนรวม ๑๐๐ คน

/ยังใช้เวลา

ยังใช้เวลามาก แต่ละคนจะต้องทราบข้อมูล แต่ขณะนี้ กกจ.เสนอเพียง ๕ คน ดังนั้นกรรมการชุดนี้ยังไม่ครอบคลุมเพียงพอต่อข้อมูลมาก ขอเสนอให้มีเพิ่มมากขึ้น เพราะอยากให้ดูแลความเหมาะสมสับเปลี่ยนผู้บริหารระดับกลางให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้อง และยุติธรรม เพราะจะต้องเริ่มตั้งแต่เกณฑ์ในการทำงาน และแต่ละคนต้องมีเหตุผลเฉพาะเพิ่มมากขึ้นอีกพอสมควร จึงขอเสนอให้สำนัก/กองที่มีจำนวนบุคลากรที่จะต้องสับเปลี่ยนโยกย้ายหลาย ๆ ท่านขึ้นมาเป็นกรรมการเพิ่มอีก ๓ คน

นายศรีปราชญ์ สามัคคีธรรม ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช เสนอว่า เนื่องจากผู้บริหารระดับกลางมีประชาสัมพันธ์จังหวัดรวมอยู่ด้วย จึงขอเสนอให้มีผู้แทนภาคเข้าร่วม ๑ คน เพราะจะทราบข้อมูลของประชาสัมพันธ์จังหวัดได้ดี

ผอ.สปต. แจ้งว่า เห็นด้วยกับ ผอ.สทท.ว่าองค์ประกอบน้อยไป สำหรับการพิจารณา และเห็นด้วยที่จะให้มี ผอ.สำนัก/กอง ที่มีจำนวนข้าราชการมากที่มีการสับเปลี่ยนโยกย้าย จึงขอเสนอ ผอ.สทท.๑๑, ผชช. เป็นกรรมการ และที่ปรึกษาจำลองๆ เป็นที่ปรึกษา เพื่อเสนอแนะหลักเกณฑ์

มติที่ประชุม เห็นชอบให้เพิ่มคณะกรรมการกลั่นกรองฯ รวม ๓ คน คือ นายจำลอง อินทรกำแหง เป็นที่ปรึกษา ผอ. สทท.๑๑ และประชาสัมพันธ์ภาค เป็นกรรมการ

๓.๕ การขอใช้รถโดยสารประชาสัมพันธ์และรถตู้เดินทางไปทัศนศึกษาต่างจังหวัด

กกจ. เสนอว่า กกจ. ได้ขออนุมัติ อปส. ใช้รถบัส กปส. และรถตู้ ๑ คัน พร้อมพนักงานขับรถ และน้ำมันเชื้อเพลิงเดินทางไปทัศนศึกษาพื้นที่ จ.สมุทรสาคร, สมุทรสงคราม, เพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันศุกร์ที่ ๑๒-๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ (มีข้าราชการและลูกจ้างเดินทาง รวม ๓๙ คน) และกองคลังได้เสนอ อปส. เพื่ออนุมัติให้ใช้รถส่วนกลาง ทะเบียน ๔๑-๓๗๕๘ และ ๑ ฝ-๔๘๕๒ พร้อมพนักงานขับรถ โดยให้กองการเจ้าหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบค่าน้ำมันเชื้อเพลิง และเบี้ยเลี้ยงพนักงานขับรถ โดย อปส. มีบัญชาให้นำเข้าที่ประชุมผู้บริหารพิจารณา

- (๑) แนวทางการอนุญาตใช้รถราชการเพื่อใช้ในกิจการของสำนัก/กองไปต่างจังหวัด
- (๒) ข้าราชการและลูกจ้าง กปส. ขอใช้รถส่วนกลาง เพื่อเป็นสวัสดิการในงานต่าง ๆ เช่น งานศพ งานแต่งงาน ฯลฯ

(รายละเอียดตั้งเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ได้แจกต่อที่ประชุมด้วยแล้ว)

ประธานฯ แจ้งว่า เกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างน้อยมี ๒ ความเห็นคือ การใช้รถบัสสิมวง บางท่านแจ้งว่า เคยใช้อย่างไรก็ควรเป็นไปอย่างนั้น แต่บางท่านแจ้งว่า กปส. รายได้ค่อนข้างน้อย และยังมีมาตรการประหยัดพลังงาน ควรจะปรับเปลี่ยน พิจารณาจากประวัติการซื้อรถและใช้รถแล้ว ซื้อมาโดยเงินสวัสดิการของ กปส. เพื่อต้องการใช้กิจการของสวัสดิการ กปส. แต่ว่าตามระเบียบราชการจะต้องไปขึ้นทะเบียนพัสดุ รถคันนี้ขึ้นทะเบียนพัสดุก็เป็นสมบัติของทางราชการ การขอมใช้เงินงบประมาณ

/ของราชการ